

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๒ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การแสดงความเสียใจและให้กำลังใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียในเหตุระเบิด ณ สาธารณรัฐอิรัก และการจับตัวประกัน ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

๒. คณะกรรมการโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอเรียนเชิญสมาชิกฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือฯ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ รวม ๒๖ ครั้ง และจะจัดทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ พระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาไถ่ชีวิตโค - กระบือฯ เพื่อร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้อนุญาตให้ ศาสตราจารย์เผด็จศักดิ์ จารยะพันธุ์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจศึกษาการจัดตั้งสถาบันกิจการทางทะเล พลเรือโท จุมพล ลุ่มพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ ศาสตราจารย์ชุมพร ปัจจุสานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายโกมล จิรัชย์สิทธิกุล กรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นางพรพันธุ์ บุญรัตพันธุ์ ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้งสองผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการ และกรรมการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๔ นาฬิกา

S/- 11/๒๓๐/๖

(นางสายทิพย์ เขาวลิตถวิล)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักกรรมการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th